

# SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ VAN PHUC NEWSLETTER

NOVEMBER/ DECEMBER 2022

## NỘI DUNG CHÍNH

- Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng
- Thông điệp từ cô Phó Hiệu trưởng
- Ngày Nhà giáo
- Chương trình Đạo đức
- Mục tiêu học tập toàn trường
- Outward Bound
- Dự án và hoạt động của các lớp
- Thông tin từ khối Mầm non

### Những mốc thời gian cần lưu ý

**03/1** : Học sinh đi học trở lại

**13/1** : Gửi Báo cáo học tập về nhà; Ngày cuối cùng của Học kỳ 1.

**30/1** : Bắt đầu Học phần 3



Huyền Vi, Khánh Thư và Đức Dũng lớp 2A khoe sản phẩm Tranh khảm lấy cảm hứng từ Hy Lạp

## Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Hai tháng cuối năm đã trôi qua thật nhanh. Kể từ sau bản tin cuối cùng, Nhà trường đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tận hưởng Hội chợ Từ thiện Giáng Sinh và các em học sinh cũng đã hoàn thành kỳ thi Học kỳ Một. Tôi muốn cảm ơn tất cả các Quý Phụ huynh vì sự ủng hộ và hỗ trợ tuyệt vời dành cho các giáo viên, nhân viên của chúng tôi vào Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng tôi may mắn có được một đội ngũ xuất sắc gồm các chuyên gia tận tâm và sẵn sàng cống hiến hết mình cho các em học sinh.

Từ đáy lòng, Nhà trường cũng rất biết ơn sự rộng lượng của Quý vị khi đã ủng hộ nhiệt thành cho Hội chợ Từ thiện Giáng Sinh của chúng tôi. Mặc dù thời tiết mưa nhẹ, các học sinh vẫn có một khoảng thời gian tuyệt vời và vô cùng náo nhiệt. Nhà trường đã quyên góp được 48 triệu đồng cho tổ chức Caritas Việt Nam. Chúng tôi vô cùng cảm kích sự hỗ trợ của Quý Phụ huynh dành cho mục đích ý nghĩa này.

Sắp tới, khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vào ngày 3 tháng 1, học sinh sẽ có 9 ngày học, trước khi các em nghỉ học phần 2 và nghỉ Tết. Báo cáo học tập sẽ được gửi về nhà cho phụ huynh vào ngày 13 tháng 1.

Chúng tôi chúc Quý vị và gia đình có một kỳ nghỉ Giáng sinh ấm áp, thú vị và chúng tôi mong được gặp lại Quý vị vào năm 2023!

Giáng sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc và những điều tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người.

Trân trọng

Paul Batchelor

## Thông điệp từ cô Hiệu phó

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tháng 11 và tháng 12 luôn là những tháng đặc biệt với nhiều lễ kỷ niệm và lễ hội trước thềm Giáng sinh. Để kỷ niệm Ngày Nhà giáo, chúng tôi đã tổ chức một buổi sinh hoạt toàn trường, tại đó học sinh và giáo viên biểu diễn nhiều bài hát, điệu múa và tiểu phẩm. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi đã rất vui và xúc động trước những màn biểu diễn đáng yêu của các em học sinh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bậc phụ huynh và các em học sinh vì những lời chúc tốt đẹp nhân Ngày Nhà giáo!

Khi gần kết thúc Học kỳ 1, vào ngày 10 tháng 12, chúng tôi đã tổ chức Lễ Giáng sinh thông qua Hội chợ Từ thiện Giáng sinh hàng năm. Sự kiện đáng nhớ này luôn là thời điểm ý nghĩa để các em học sinh trải nghiệm các hoạt động và trò chơi theo chủ đề của ngày lễ, đồng thời quyên góp tiền cho Caritas Việt Nam, một tổ chức hoạt động với mục đích cải thiện sức khỏe và điều kiện sống của những người kém may mắn. Đây là một cách tuyệt vời để phát huy các đức tính tốt đẹp mà các em học sinh SIS được rèn luyện qua chương trình Đạo đức như biết giúp đỡ, rộng lượng và quan tâm chia sẻ.

Chúng tôi chúc các bạn một kỳ nghỉ thú vị và mong được gặp lại Quý vị vào năm mới.

Trân trọng,

Lindsay Stanford

## Ngày Nhà giáo

Hàng năm, vào ngày 20 tháng 11, hàng triệu người trên khắp đất nước kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là một truyền thống vô giá nhằm truyền đạt cho những người trẻ tuổi về tầm quan trọng của giáo dục và tri ân những người đang hàng ngày giảng dạy kiến thức cho các em. Các em học sinh đã chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ đặc sắc cho buổi lễ để bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các thầy cô giáo của mình.



Đặc biệt cảm ơn hai MC:  
Minh Anh và Quang Thanh.



Toàn thể thầy cô và em học sinh rất yêu thích bài hát  
"Bài học đầu tiên" của lớp 5B.



Lớp Prep Lunar đã mang đến một màn biểu diễn vũ  
đạo rất dễ thương cho "Machu Picchu".



Lớp 2L thể hiện bản thân bằng những động tác vui nhộn theo bài hát "What  
make you beautiful".



Lớp 2A và 2B đã mang đến một tiết mục vô cùng xúc động như  
một lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thầy cô giáo trong trường.



Lớp 4L đã thể hiện rất xuất sắc điệu nhảy "That Power".



Các cô giáo KIK đã hòa chung niềm vui với điệu nhảy "Sẽ chia từng  
khoảnh khắc" cực ngẫu.



Các em học sinh rất yêu thích phần biểu diễn cuối buổi lễ của các cô giáo SIS  
trong trang phục dễ thương hình các con vật.



Xin chân thành cảm ơn tất cả các em học sinh đáng yêu cũng  
như gia đình của các em đã tạo nên một Ngày Nhà giáo Việt  
Nam vô cùng đáng nhớ!

## Chương trình đạo đức

Hợp tác là cùng nhau làm việc và cùng nhau chia sẻ. Khi chúng ta hợp tác, chúng ta kết hợp cùng những người khác để làm những việc không thể hoàn thành một mình. Chúng ta sẵn sàng tuân theo các quy tắc để giữ cho mọi người được an toàn và vui vẻ. Cùng nhau chúng ta có thể làm nên những điều tuyệt diệu!

Chịu trách nhiệm có nghĩa là những người khác có thể tin tưởng bạn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Khi phạm sai lầm, chúng ta sẽ đề nghị sửa đổi thay vì bào chữa. Chúng ta cần phải nhận trách nhiệm cho hành động của mình và đưa ra những lựa chọn thông minh.

Học sinh trong mỗi lớp đã được học về các đức tính Hợp tác và Trách nhiệm và học sinh lớp 2B và 5L cũng đã có cơ hội chia sẻ kiến thức học tập của mình với các bạn.



Học sinh lớp 2B trình bày hiểu biết về sự hợp tác trong buổi sinh hoạt tập thể hàng tuần. Các em đã minh họa bằng nhiều cách khác nhau để cho thấy tác dụng của việc hợp tác trong học tập



Học sinh lớp 5L biểu diễn một vở kịch trong đó các em giải thích và đưa ra tình huống thể hiện những hành vi có trách nhiệm.

## Mục tiêu học tập toàn trường



Kiến thức công nghệ là điều kiện tiên quyết để thành công trong thế giới hiện nay. Các học sinh đang học cách sử dụng hiệu quả công nghệ để truy cập, sắp xếp, đánh giá, sáng tạo và truyền đạt thông tin.

Học sinh lớp 5A đang sử dụng kỹ năng viết mã lập trình của mình để giúp cho các robot Codey Rocky di chuyển xung quanh chướng ngại vật.



# SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ VAN PHUC NEWSLETTER

NOVEMBER/ DECEMBER 2022



## OUTWARD BOUND VIETNAM

Mỗi năm có khoảng 200.000 người tham gia và hoàn thành khóa học Outward Bound trên khắp thế giới. Outward Bound cho đến nay vẫn là tổ chức giáo dục ngoài trời lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới, hoạt động tại 35 quốc gia. Năm nay, các học sinh lớp 6L đã có cơ hội tuyệt vời để tham gia vào trải nghiệm thay đổi cuộc sống này bằng cách tham dự khóa học OBV kéo dài 5 ngày tại Vịnh Hạ Long. Học sinh Y4 và Y5 sẽ tham gia khóa học OBV qua đêm tại trường dự kiến vào tháng 6 trong Học phần 4.



## Dự án và hoạt động của các lớp



Học sinh lớp 1L đã cùng đi tìm kiếm các loại cây khác nhau để khám phá tên của chúng.



Các em học sinh lớp 2B đã tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và tạo ra những dây chuyền thủ công bằng giấy.



Bằng cách đồng thời ném và bắt túi đậu với đồng đội, học sinh lớp 3A đang rèn luyện khả năng phối hợp tay mắt để chuẩn bị cho việc học môn cầu lông.



Học sinh lớp 4A hào hứng sử dụng DynEd để phát triển kỹ năng tiếng Anh.



Học sinh lớp Prep Rocket hợp tác cùng nhau để di chuyển các quả bóng lên xuống trong trò chơi Nhảy dù bóng ngô.



Lilly và Diệp Chi, hai em học sinh lớp 1L cùng luyện từ vựng tiếng Trung qua trò chơi Roll and Read.



Ở môn Khoa học Xã hội, học sinh lớp 2A đã làm một bức tranh ghép mảnh lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật Hy Lạp.

## Dự án và hoạt động của các lớp



Học sinh lớp 5L đã được học về hệ tuần hoàn. Một trong những hoạt động của các em là làm mô hình trái tim để xem cách trái tim hoạt động. Các em bóp phần giữa chai và kẹp phần ống hút cho thấy cách dòng máu tuần hoàn trong cơ thể như thế nào.



Học sinh lớp 4L đã phát triển khả năng hiểu và làm theo các hướng dẫn bằng văn bản khi tạo ra tên lửa khinh khí cầu.



Học sinh lớp 4A/4B đã rất vui khi được học cách viết mã bằng cách sử dụng câu lệnh điều kiện với các robot Codey Rocky.



Học sinh trong Câu lạc bộ nấu ăn được học các kỹ năng sống có giá trị cũng như trải nghiệm việc ứng dụng các kỹ năng toán học vào thực tế như đếm, đo lường và tính toán thời gian. Các em cũng đã học cách làm bánh quy, cơm chiên và nhào bột chiên gà rán.



Trong Câu lạc bộ Xếp hình, học sinh cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề và logic bằng cách hoàn thành các câu đố ghép hình.



SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ VAN PHUC

# NEWSLETTER

NOVEMBER/ DECEMBER 2022

## Hội chợ từ thiện Giáng sinh 2022



KIK

## STEM

Lớp PreNursery/Nursery Honeybees hào hứng pha màu và quan sát kết quả cùng các bạn trong giờ học STEM.



Tháng 11 đã trôi qua thật nhanh, để lại trong chúng ta ấn tượng mạnh mẽ về những gì đã làm được và những kỉ niệm khó quên trong trái tim các em học sinh.

Chúng tôi thực sự đã rất vui trong Ngày Nhà giáo. Cảm ơn Quý Phụ huynh vì những lời chúc dễ thương, những bông hoa xinh đẹp và những món quà gửi đến tất cả chúng tôi trong ngày ý nghĩa này. Cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, ủng hộ và quan tâm đến Nhà trường mỗi ngày.

Tháng 12 đến với chương trình biểu diễn Giáng sinh và Hội chợ từ thiện Giáng sinh rất được mong chờ.



## BIỂU DIỄN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO:

Lớp Prep Lunar: Học sinh Prep Lunar đã thay mặt toàn thể học sinh KIK biểu diễn một tiết mục văn nghệ tuyệt vời trong ngày Nhà giáo để gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo ở trường.



Các em cũng được xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các anh chị khối Tiểu học cũng như các tiết mục văn nghệ của các cô giáo KIK & SIS.

## HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

Lớp K2 Ladybirds đã có một buổi học phát âm vui nhộn. Các em đã được học tất cả về người bạn mới trong thế giới Letterland, Lính cứu hỏa Fred và tên/âm thanh của chữ cái F, bao gồm các từ bắt đầu bằng chữ cái này như: "firefighter, fire truck, fire, fish, frog, flower". Các em đã nhận diện được các từ bắt đầu bằng chữ cái F, phát âm chữ cái F cũng như cấu tạo của nó trong suốt bài học.







### HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Hồng Anh, Minh Trí và An Nhiên của lớp **Prep Lunar** vô cùng tự hào với việc hoàn thành bức tranh ghép của các em.



### HOẠT ĐỘNG STEM

Lớp **Prep Quốc tế Lunar** tận hưởng giờ học STEM cùng thầy Bua.



### HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN

Các học sinh nam và nữ từ lớp **Prep Rockets** đã rất vui khi gặp lại những người bạn trong thế giới Letterland của mình thông qua một trò chơi thú vị! Các em đặc biệt thích quay bánh xe để chọn ra âm chữ cái đầu mà các em cần tìm.



### HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

Phóng lên nào! Chơi với ô tô luôn khiến các em học sinh rất vui. Học sinh lớp **Dragonflies K1A** đã tạo ra một số đoạn đường dốc cho ô tô đồ chơi của mình bằng các vật dụng hàng ngày. Hãy xem các em có thể làm cho những chiếc ô tô phóng đi bao xa!



**KIK**

**HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM**

Lớp **Nursery Honey Bees** chăm chú nghe cô giải thích làm sao để đổi màu đá lạnh



**THAM QUAN**

Lớp **Prep Lunar** có chuyến tham quan bằng xe buýt 2 tầng



Tất cả các học sinh của lớp **Prep Rocket** thực sự phấn khích khi được tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam



**HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN**

Học sinh lớp **K1 Caterpillar** viết thư cho ông già Noel. Em ước rằng sẽ nhận được một món quà thật to từ ông.



Học sinh khối **KIK** cố gắng trang trí chiếc bánh quy Giáng sinh thật đẹp để làm món quà bất ngờ tặng bố mẹ



## Nhạc hội Giáng sinh của Khối KIK

